

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	<p>๑. จากการนำเสนอข่าวในการประชุม สปก.พม. ครั้งที่ ๗๐๗/๕๗-๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๑ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์/พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามบทบาทภารกิจ</p> <p>๑.๒ ขอขอบคุณ/ชมเชยการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณี เจ้าหน้าที่ของ สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานของ พม.ในพื้นที่ ที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก จำนวน ๓ คน ที่ถูกบิดามารดาขังไว้ในห้องเช่าเพียงลำพัง ด้วยความรวดเร็ว - กรณี ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกิ่งวิถี (ชาย) จ.ปทุมธานี (นางอัจฉราพรรณ ธโนทัย) ที่ออกรายการและให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ คนพิการในสถานคุ้มครองฯ โดยได้กล่าวเชื่อมโยงถึงนโยบายของกระทรวงฯ/กรมฯ ได้เป็นอย่างดี 	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป./คย.</p> <p>พก.</p>
	<p>๒. การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป อาทิ</p> <p>๒.๑ งานด้านประชารัฐเพื่อสังคม/คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6)/การจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ ขอให้สรุปกระบวนการดำเนินงาน/การบูรณาการกับภาคธุรกิจ/ผลการดำเนินงาน และให้รายงาน ครม.เพื่อทราบต่อไป</p> <p>๒.๒ การจัดทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ร่วมกับกลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติการ/งบประมาณ/ผลประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกของโครงการฯ จะได้รับ/ข้อระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่จะเข้ามารองรับ</p> <p>๒.๓ การเตรียมการรองรับและการประชาสัมพันธ์ระบบรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศผ่าน SMS และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลก</p> <p>๒.๔ การสัมมนาผู้บริหาร ขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา/วางแผนนโยบาย พม.ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ปี ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ต่างๆ</p> <p>๒.๕ การจัดงาน/การจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ควรต้องมีการบริหารจัดการในทุกขั้นตอน และให้มีการจัดทำเป็นคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป</p> <p>๒.๖ ขอให้กระทรวงฯ พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายทางด้านสวัสดิการสังคมที่ควรจะมีในอนาคต เพื่อเป็นข้อเสนอให้กับรัฐบาล และควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ชัดเจน/เป็นรูปธรรม</p>	<p>สป./พส./พก.</p> <p>พส.</p> <p>สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>พส./ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทปช.วิชาการ พัฒนาสังคม (นายชินชัย ชีเจริญ) ทุกหน่วยงาน</p>

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๔๐๙๖ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐

วิภาวรรณ ๕๐๓
(นางจินณพัฒน์สุดา บุชบาคงสมจิตต์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐

วิเศษ ช. ๕๐๓๐๖, ๕๐๓๐๗ และ ๕๐๓๐๘
เพื่อโปรดทราบ (นางสาววิภาภัทร์ มะลิพันธุ์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐

(นางสาววิภาภัทร์ มะลิพันธุ์)
๕๐๓ ๐๑๖